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บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที ่ 23 
วันท่ี 22 เมษายน 2559 

ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 

 รายนามคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

คณะกรรมการ 
1. นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  กรรมการลงทุน 
2. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายชนินทร์  รุนส าราญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
5. นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ 
7. นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ 
8. นายสุรชัย  ศิริวัลลภ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
9. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้บริหาร 
1. นางฐิตาพร ธารากิจ รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชี 
1. นางสาวณริศรา    ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นางสาวศิวพร       เกิดสิน ผู้จัดการ 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นายเดชา มะระพฤกษ์วรรณ บริษัท ส านักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จ ากัด 

นายชัย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
แจ้งองค์ประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบว่า  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 252 ราย แยกเป็นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 98 รายและ
ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 154 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 2,381,250,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
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23 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วม
ประชุมต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ 
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งผลของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนเองถือ
อยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 

 ผู้ถือหุ้นแต่ละราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ  ”งดออกเสียง” ได้เพียง
ทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียนจ านวน 2 
ประเภท ดังนี ้

บัตรลงคะแนนสีฟ้า ใช้ส าหรับเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 การลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ท าเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” กรณีที่เห็นด้วย ในช่อง “ไม่เห็น
ด้วย” กรณีไม่เห็นด้วย และในช่อง “งดออกเสียง” กรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ก ากับการลงมติออกเสียงในวาระนี้ เมื่อเลือกตั้งกรรมการครบตามจ านวน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียว กรณีที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือเป็นงดออกเสียง โดยจ านวนเสียงที่งดออก
เสียง และบัตรเสีย จะไม่น ามารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 
บัตรลงคะแนนสีเหลือง ใช้ส าหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 6  บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ
เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ท่านลง
มติในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับการลงมติ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน 

 กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการแจกบัตร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบให้ไว้ เว้นแต่มีการ
ลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระน้ัน 

 บัตรเสียมีสถานะเช่นเดียวกับการงดออกเสียง และน ามาเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 7  เรื่อง
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ 

1. การกาลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง 
2. การกาลงคะแนนเห็นด้วยในวาระเลือกตั้งกรรมการเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีเลือกตั้งในครั้งนี้ 
3. การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 
4. การลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากับ 
5. กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่า 
6. กรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรท้ังบัตร  

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแก้ไขการลงคะแนน กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลง
ลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่า และท าเครื่องหมายใหม่ 
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หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่
สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายและขออาสาสมัครท่ีเป็นผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านร่วมกันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน (Inspector) เป็นคนกลางดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับในทุกขั้นตอน 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้า 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 22 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 2,399,844,228  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพื่อทราบ 

 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2558 ในนาม
คณะกรรมการ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานว่ารายงานกิจการในรอบปี 2558 ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจ าปีท่ีได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานรวม  

 จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิ่ม(ลด) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 5,262 +12% 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 4,112 -7% 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,794 -60% 
ก าไรจากการรับประกันภัย 289 +113% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (รวมก าไรจากการขาย THREL 

จ านวน 2,581 ล้านบาท) 
 

2,914 
 

+504% 
รายได้จากการใหบ้ริการและรายได้อื่น 90 -12% 
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 จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิ่ม(ลด) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,276 +308% 
ก าไรสุทธ ิ 2,730 +256% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัท 2,655 +236% 
ก าไรต่อหุ้น 0.63 บาท  

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 
                                จ านวนเงิน (ล้านบาท)     เพิ่ม(ลด) 

สินทรัพย์รวม 15,112 +3% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,413   +77% 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี                                                                                          1.28 บาท                                                                                        
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio)* 297%  
*ต้องไม่ต่ ากว่า 140%ตามกฎหมาย 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อไปว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความ
แข็งแกร่งทางการเงินสากล (International Insurer Financial Strength (IFS) Rating) จาก Fitch Ratings  ที่ A- แนวโน้มมี
เสถียรภาพ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และได้ชี้แจงถึงเรื่องการด าเนินงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทว่า  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้ด าเนินการตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตด้วยการจัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ จัดท ามาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ือสารให้พนักงานรับทราบผ่านส่ือต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ จัดให้มีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมี
มติให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกในเดือน พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 
และได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเดือนมกราคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามคณะกรรมการในวาระน้ีอย่างไรหรือไม่ 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงงานประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ (Personal 
Accident and Health) ที่บริษัทฯ มุ่งจะขยายงานว่ามีอัตราท าก าไรเท่าไร ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นธุรกิจประกันภัยต่อ ฉะนั้นงานจะไม่โตเท่าตลาด งานท่ีมีการเอาประกันภัยต่อออกมาส่วนใหญ่
จะเป็นงานประกันภัยกลุ่มที่มีความเส่ียงสูง ส่วนงานประกันภัยรายย่อยที่มีทุนประกันภัยต่ า ตลาดยังมีการ
ขยายตัว เช่นการประกันภัยรากหญ้าเบี้ย 200 – 300 บาทต่อกรมธรรม์ ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะเก็บ
ความเส่ียงไว้เอง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า Combined ratio ของผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาใหม่ จะอยู่ที่ประมาณ 90 – 95% ดังนั้นอัตราท าก าไรจะอยู่ที่ประมาณ 5 – 10%   

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ จะโตกลับไปที่ 8,000 – 
10,000 ล้านบาทได้ภายในกี่ปี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าตามแผน 3 ปี (พ.ศ. 2559 
– 2561) ท่ีได้จัดท าขึ้น มีเป้าหมายอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเฉล่ียที่ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งหากเป็นไป
ตามแผน ณ ส้ินแผนคือปี 2561 บริษัทฯ จะมีเบี้ยประกันภัยประมาณ 8,000 ล้านบาท 
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 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากการท่ีบริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับเครดิตจาก Fitch 
Ratings แล้ว บริษัทฯ มีการรับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วและปีนี้บ้างหรือเปล่า กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าผลจากการที่ Fitch ปรับเพิ่มอันดับเครดิต ท าให้บริษัทฯ มีโอกาสใน
การท าธุรกิจมากขึ้น ลูกค้าบริษัทประกันภัยต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่เคยส่งงานให้แต่หยุด
ไปหลังจากที่บริษัทฯ ถูกปรับลดอันดับเครดิตจากเหตุการณ์น้ าท่วม ก็เริ่มกลับมาท าธุรกิจกันใหม่ ซึ่งมีทั้งที่
ได้เริ่มส่งงานแล้ว และที่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันอยู่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวคงต้องใช้เวลาซักระยะ
หนึ่ง ในขณะเดียวกันการมีอันดับเครดิตที่ดี ก็เป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถท าธุรกิจในต่างประเทศได้
ด้วย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ขณะนี้บริษัทฯ เริ่มเข้าไปศึกษาหาลู่ทางติดต่อท าตลาดใน
แถบประเทศเอเซียใต้อยู่ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากการท่ีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR 
Ratio) ของบริษัทฯ สูงถึงเกือบ 300% ฐานะเงินกองทุนยังแข็งแกร่งไม่เพียงพออีกหรือ ท าไมถึงยังไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ต้องการน าเงินกองทุนไปใช้ท าอะไร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
ชี้แจงว่าสาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย CAR Ratio ที่ระดับ 300% นั้น ก็เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างชาติ เพราะตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว CAR Ratio ที่ 300 % จะถือว่ามีอันดับความมั่นคงทางการเงิน
ระดับสูงสุดเทียบเท่าระดับ AAA และจะท าให้คู่ค้าของเรามี Risk Charge ต่ าสุด ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัท
ประกันภัยต่อต่างชาติทั่วโลกเพียงไม่กี่รายที่มีอันดับเครดิตที่ AAA ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผล ขอยกไป
ตอบในวาระของการจ่ายเงินปันผล 

 นายพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ได้เล่าถึงวิสัยทัศน์
ในการท าธุรกิจว่าจะน าพาบริษัทฯ ไปในทิศทางใด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าตาม
แผน 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของบริษัทฯ กลยุทธ์ในการท าตลาดที่บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย รวมทั้งบริการต่างๆ ที่ได้ร่วมด าเนินการกับบริษัทประกันภัยจะยังคงเป็นแนวทางที่จะ
ท าต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมาย อัตราการเติบโตของเบี้ยที่ 15% Combined Ratio ที่ 90 – 95% และ 
Expenses Ratio ที่ 4.5% และในเป้าหมายของเบี้ยประกันภัยที่ 8,000 ล้านบาทนั้น จะเป็นส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่รับจากต่างประเทศประมาณ 5- 10% และเพื่อเป็นการรองรับแผนดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานภายในและลงระบบ IT ตัวใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น ส าหรับด้านผลประกอบการนั้น จะพยายามท าให้ผลการรับ
ประกันภัยไม่มีความผันผวน ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไป จะพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ที่อัตรา
ความเสียหายไม่มีความผันผวน รวมถึงมีการกระจายตัวของพอร์ทการรับประกันภัยที่ดี ส าหรับด้านการ
ลงทุนนั้น มีกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยทาง คปภ. อยู่แล้ว จึงไม่เปล่ียนแปลงจากปัจจุบันมากนัก  

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเบี้ยประกันภัย 8,000 ล้านบาทนั้นจะหาได้จากช่องทาง
ไหนและเปน็เบี้ยประกันภัยรับสุทธิใช่หรือไม่ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าเบี้ยดังกล่าว
จะเป็นเบี้ยจากต่างประเทศประมาณ 5 – 10 % หรือ 400 – 800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งนอกเหนือจากการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ ด้วย โดยเฉพาะทางด้าน E-commerce ส าหรับค าถาม
ที่ว่าเบี้ย 8,000 ล้านบาทนั้น เป็นเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหรือไม่นั้น ขอแบ่งเบี้ยดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน คือ 



   6 

ส่วนแรกเป็นเบี้ยเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นเบี้ยก่อนที่จะมีการเอาประกันภัยต่อช่วงออกไปในปีที่ผ่านมา
ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจ าปี เหตุผลของการท าประกันภัยต่อช่วงดังกล่าวออกไปคือการกระจายภัย
ของงานที่รับ (Portfolio Diversification) ไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ที่ภัยประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป 
ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน าของสถาบันจัดอันดับเครดิต และเป็นการป้องกันไม่ให้ผลการรับประกันภัยลด
ต่ าลงในอนาคต เนื่องจากงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่ความเสียหายจะเพิ่มสูงขึ้น ส าหรับส่วนของเบี้ยใหม่ที่จะ
เข้ามาใน 3 ปีข้างหน้า  เกือบทั้งหมดจะเป็นเบี้ยรับสุทธิ  

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่บริษัท
ประกันภัยจะคัดส่งงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพเฉพาะที่มีความเส่ียงสูงตามที่ที่ประธานฯ 
ได้ชี้แจงได้อย่างไร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่างานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
มาจากงาน Non-conventional ที่เป็นงานท่ีบริษัทฯ ร่วมพัฒนากับบริษัทประกันภัย โดยงานดังกล่าวในแต่
ละสัญญาจะมีข้อตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะต้องแบ่งเบี้ยทั้งก้อนกันในสัดส่วนเท่าใด ส่วนที่ท่านประธานได้
ชี้แจงนั้นเป็นลักษณะของงานประกันภัยต่อแบบ Conventional ตามปกติ  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระน้ีเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม   

ประธานกล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปี  2558 ของคณะกรรมการ 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าป ี2558 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย 2,411,057,004  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 44,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 

 ประธานฯ ได้มอบให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักส ารองต่าง ๆ แล้ว และตามงบการเงินที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติในวาระท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธติามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,494 ล้านบาท คิดเป็นก าไร 36 สตางค์
ต่อหุ้น เมื่อหักกับผลขาดทุนสะสมสุทธิคงเหลือจ านวน 1,464 ล้านบาท หลังจากที่ได้โอนเงินส ารองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นมา
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ชดเชยตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 แล้ว คงเหลือเป็นก าไรสุทธิหลังหักส ารองตาม
กฎหมายที่สามารถน ามาจัดสรรได้จ านวน 28 ล้านบาท หรือ 0.0067 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเกินไปที่จะน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
ซึ่งเป็นการตอบค าถามของท่านผู้ถือหุ้นที่ถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลในปีนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

 นายวิชย ไทรวิจิตร ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ ได้สอบถามว่าเงินปันผลที่หมดอายุ
ความหมายถึงอะไร รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลใน
อดีต จะมีผู้ถือหุ้นบางส่วนท่ีไม่มารับเงินปันผล อายุความที่สามารถมารับเงินปันผลได้คือ 10 ปี ในระหว่าง
นั้นบริษัทฯ จะตั้งเป็นเงินปันผลค้างจ่ายไว้ หากพ้นก าหนดอายุความ 10 ปี ยังไม่มีผู้มารับ บริษัทฯ จะโอน
กลับเป็นเงินปันผลที่หมดอายุความ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุัติการงดการจัดสรรก าไรตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 2,406,423,314  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 164,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 12,913,090  เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติปรับลดจ านวนกรรมการจาก 12 ท่านเหลือ 11 ท่าน 

ประธานฯ ได้มอบให้นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอต่อทีป่ระชุม 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับลด
จ านวนกรรมการลงจาก 12 ท่าน เหลือ 11 ท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัท  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับลดจ านวนกรรมการลงจาก 12 ท่าน เหลือ 11 ท่านตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 2,406,543,314  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 44,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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งดออกเสียง 12,913,090  เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้ขอใหน้ายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 12 ท่าน และในวาระที่ 5 
ท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติปรับลดจ านวนกรรมการลงเหลือ 11 ท่าน กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในปีนี้จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี   อดีตประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ  
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
4. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการการเสนอชื่อและสรรหากรรมการทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว  

เนื่องจากนายสุจินต์ หวั่งหลี ได้ขอลาออกจากกรรมการ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 และแสดงความประสงค์ไม่
ขอรับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง กอปรกับในวาระที่ 5 ที่
ประชุมผู้ถือหุน้ ได้มีมติอนุมัติปรับลดจ านวนกรรมการจาก 12 ท่าน เหลือ 11 ท่าน ท าให้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้จะลดลงเหลือ 3 ท่าน ประกอบกับนายกีรติ พานิชชีวะ นางสาวพจนีย์ ธนวรา
นิช และ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้แสดงความจ านงที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง หากได้รับ
เลือกตั้ง และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวม คุณสมบัติการเป็น
กรรมการที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่งได้แก่ นายกีรติ พานิชชีวะ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  

 ก่อนผู้ถือหุ้นจะลงมติ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
ก าหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ขอเรียน
ว่า มีกรรมการ 3 ท่าน ท่ีประกอบกิจการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท  รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนายกีรติ พานิชชีวะ ปัจจุบันถือหุ้นและด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 
กรุงไทยพานิชประกันภัย นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ปัจจุบันถือหุ้นและด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย และ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย  

หลังจากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสี
ฟ้าชุดที่ใช้ส าหรับเลือกตั้งกรรมการท่ีแจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม และลงมติออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
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กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้
ขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล  

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกีรติ พานิชชีวะ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้                          

นายกีรติ พานิชชีวะ 
เห็นด้วย 2,378,287,559  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 443,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 98,928,853  เสียง  
บัตรเสีย 7,588,726  เสียง  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
เห็นด้วย 2,368,617,299  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.57 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 10,131,060  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.43 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 98,911,753  เสียง  
บัตรเสีย 7,588,726  เสียง  

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
เห็นด้วย 2,378,704,859  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 44,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 98,911,253  เสียง  
บัตรเสีย 7,588,726  เสียง  

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใดบัตรเสียจึงมีจ านวนสูงถึงกว่า 7 ล้านเสียง รองผู้อ านวยการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงว่า บัตรเสียส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อก ากับ ไว้ในบัตร
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 90 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควร
จัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่
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ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน  จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 ในอัตราเดียวกับที่เคยจ่ายในปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้ 

  2559 2558 

1.   คณะกรรมการ   
 ค่ าตอบแทน

รายเดือน 

คงเดิม 
ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท  กรรมการ  
เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน 

ปร ะ ธ าน ฯ  เ ดื อ น ละ  2 0 , 0 0 0  บ า ท  
กรรมการ  เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน 

 เบี้ยประชุม  คงเดิม 
ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครั้งกรรมการ  : 
25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครั้งกรรมการ  
: 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 บ าเหน็จ - งดจ่าย - - งดจ่าย - 

 สิทธิประโยชน์
อื่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ  
 เบี้ยประชุม คงเดิม 

ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครั้ง  กรรมการ  
: 35,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครั้ง  กรรมการ  
: 35,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3.   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 เบี้ยประชุม คงเดิม 

25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

4.   คณะกรรมการลงทุน  

 เบี้ยประชุม คงเดิม 
25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย 2,475,283,935  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 164,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -  



   11 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้าง
ต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการ   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าคณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 ต่ออีกปีหนึ่ง ทั้งนี้
ทางบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/
หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951  และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3  ท่านตลอดจนบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 
และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
และตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งนางสาวรัตนา จาละ ได้เคยท าหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยขอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2559 จ านวน 2,530,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 530,000 บาท หรือร้อยละ 27 เป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าบริการการสอบทานสัญญาประกันภัยตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRS4) ที่เป็นมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ จ านวน 450,000 บาท หากไม่รวมรายการ
การสอบทานสัญญาประกันภัยฯ ดังกล่าว ค่าสอบของปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเพียง 80,000 บาท หรือร้อยละ 4 จึงขอให้ที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้างผู้สอบบัญชีจ านวน 2,530,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRS4) คืออะไร 
ใครเป็นผู้ใช้ และได้ประโยชน์อะไร ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่ อ 
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 4 ซึ่งก าหนดให้บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ
ต้องทบทวนสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ว่าเข้าข่ายสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม่ คือมีการโอน
ความเส่ียงหรือรับความเส่ียงจากผู้เอาประกันภัยหรือเปล่า การทดสอบนี้จ าเป็นจะต้องใช้วิธีการทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ในฐานะผู้สอบบัญชีเองก็จ าเป็นจะต้องตรวจสอบหรือสอบทานการทดสอบของ
บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องมีทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการจัดจ้างนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็นสาเหตุหลักในการขึ้นค่าสอบบัญชีในครั้งนี้ 

  นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทประกันภัยได้มีการทดสอบสัญญา
ประกันภัยอยู่แล้วหรือไม่ และผลของการทดสอบนี้บ่งบอกถึงอะไร ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าเดิมก่อนที่
มาตรฐานฉบับนี้จะบังคับใช้ เข้าใจว่าบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อยังไม่ได้มีการทดสอบ เมื่อ
มาตรฐานฉบับนี้เริ่มบังคับใช้ในปีนี้ ท าให้บริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อทุกบริษัทจ าเป็นต้องมา
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ทบทวนกรมธรรม์ประกันภัยหรือสัญญาประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ว่าเข้าข่ายเป็นสัญญาประกันภัยที่แท้จริง
หรือเปล่า หรือเป็นสัญญาลงทุน  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951  และ/หรือ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 2,530,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 2,485,073,838  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 164,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง 

 นายพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ รับมืออย่างไรกับสถานะการณ์ที่อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรที่มีอายุส้ันและยาวอยู่ในอัตราใกล้เคียงกัน (Yield Flat) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ชี้แจงว่าการลงทุนของบริษัทฯ ถูกตีกรอบโดย คปภ. ที่ก าหนดว่าบริษัทประกันภัยจะสามารถ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด การลงทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน
ประมาณ 3 % กว่าๆ ถึง 4% ทางออกในปัจจุบันก็คือการเพิ่มการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Funds) ที่ยังสามารถให้ผลตอบแทนในอัตราสูงอยู่ ส่วนการลงทุนในพันธบัตรก็ยังเป็นการลงทุน
หลักของบริษัทฯ อยู่ 

 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้า บริษัทฯ ต้องบันทึกผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังใช้ไม่
หมดอีกหรือไม่ รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงว่าการใช้ผลประโยชน์ทางด้าน
ภาษีนั้น ขึ้นอยู่กับผลก าไรจากการประกอบการในแต่ละปี ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุน 

 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทประกันภัยจะรับมือกับภาวะที่อัตราดอกเบี้ยทางยุโรปและญี่ปุ่นติดลบได้
อย่างไร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทประกันภัยคงต้องโยกการลงทุนออกจาก
ตลาดพันธบัตรท่ีมีอัตราผลตอบแทนติดลบไปสู่สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า เห็นได้จากกระแสเงินทุนที่
ไหลเข้าในประเทศเรา ซึ่งอาจจะเป็นเงินลงทุนของกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่เข้ามาหาผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ได้ 
บริษัทประกันภัยข้ามชาติเขาสามารถลงทุนได้ทั่วโลก ซึ่งต่างกับบริษัทประกันภัยของไทยที่ทาง คปภ. ยังมี
การจ ากัดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศอยู่ 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าถึงการขายหุ้นบริษัทฯ ใน บมจ. ไทยรีประกันชีวิต (THREL) ใน 2 ประเด็นคือ 
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1. มีเป้าหมายในอนาคตว่าจะยังคงถือหุ้น THREL ในสัดส่วนเท่าใด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ชี้แจงถึงสาเหตุและความจ าเป็นที่ต้องขายหุ้น THREL ออกไปว่า เนื่องจากมีกฏของทาง 
คปภ. อยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องการกระจุกตัวของภัย (Concentration Risk) จากการถือหุ้นในบริษัทใด
บริษัทหนึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด จะโดน Risk Charge สูง ท าให้ CAR Ratio ลดต่ าลง และเรื่องการ
นับเป็นบริษัทลูก ร่วม ย่อย หากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทใดในสัดส่วนที่สูงจนเข้าเกณฑ์เป็นบริษัท
ร่วมหรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่สามารถนับเงินลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการค านวณ CAR  ได้ 
มีผลท าให้ CAR Ratio ต่ าลงเช่นกัน ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการขาย THREL คือการรักษา
ระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการจะขายลงไปเท่าใดนั้น บริษัทฯ จะ
ขายเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นเพื่อรักษา CAR Ratio ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

2. จะรับรู้รายได้ในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ได้ชี้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี หากสัดส่วนการถือหุ้นลดต่ ากว่า 20% จะถือว่าเป็นเงินลงทุน
เผ่ือขาย (Available for Sale) แต่เนื่องจาก THREL ยังเป็นบริษัทร่วมของไทยรี จึงประเมินราคา
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ไตรมาสที่ 1/2558 ที่ราคา12.50 บาท แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวม
กับผลการด าเนินงานตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในอนาคต 

 ผุ้ถือหุ้นได้ถามว่าตัวเลขก าไรปกติจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีหน้า 
120 ที่ไม่นับรวมก าไรจากการขาย THREL และก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมมีจ านวนประมาณ 800 
ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่ รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงว่า  หลังจากที่ขาย 
THREL ออกไปในไตรมาสที่ 1 ในช่วง 2 เดือนแรก ณ วันที่ยังไม่ได้ขาย จะรับรู้รายได้ของ THREL ในงบ
การเงินรวมตามปกติ เมื่อขายมีก าไร 1,031 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบราคาขายที่ 12.50 กับราคาตามบัญชี 
2.12 บาท เป็นการรับรู้ก าไรจากการขายจริง ส่วนหุ้นที่เหลือ 149 ล้านหุ้น จะปรับตามมูลค่ายุติธรรม โดย
ใช้ราคา ณ วันขาย ในไตรมาสที่ 1 ที่ 12.50 บาท ถือเป็นก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จ านวน 1 ,546 
ล้านบาท เมื่อน า 2 รายการพิเศษนี้หักออกจากก าไร 3,276 ล้านบาท จึงเป็นก าไรจากการด าเนินงาน
ตามปกติ  

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 หน้า 156 ว่าจากการขายหุ้น THREL ไป 
ท าให้ต้องปรับเปล่ียนวิธีการบัญชีในการบันทึกเงินลงทุนใหม่ จะส่งผลกระทบต่อส่วนของผุ้ถือหุ้นอย่างไร 
รองผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงว่าการเปล่ียนวิธีการบัญชีในการรับรู้เงินลงทุน
ที่เหลืออยู่ใน THREL ในมูลค่ายุติธรรมนั้น รายการลงทุนใน THREL หลังขายจะปรับเป็นราคามูลค่า
ยุติธรรม ณ วันขาย ในไตรมาสที่ 1 ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวน 1,821 
ล้านบาท ส่วนใน Equity นั้น เรามีก าไร (ส่วนเกินมูลค่า) จากการขายหุ้น THREL เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
อยู่ 2,284 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินรวมไม่ได้ถือเป็นก าไร และมีการส ารองตามกฎหมายอีก 60 ล้านบาท 
เมื่อเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทร่วมแล้ว จึงต้องโอนรายการส่วนเกินมูลค่าจากการขายหุ้นและส ารองตาม
กฎหมายมาหักจากผลขาดทุนสะสม 10,000 ล้านบาท จะท าให้ผลต่างของ Equity ในงบการเงินรวมกับงบ
การเงินเฉพาะกิจการใกล้เคียงกันมากขึ้น ผลต่างหลัก ๆ จะเป็นส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่รับรู้ก าไร
จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 1,000 กว่าล้านบาท 

 นายอนุรักษศ์รีศักดิ์วิชัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ระบุว่าจะได้ประมาณ 3 – 
4 % หากเปรียบเทียบกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
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เฉล่ียที่ 5% กว่าๆ จึงอยากทราบถึงเหตุผลที่ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างกันทั้งๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าลักษณะของการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตเป็นการ
ลงทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ
ประกันภัยต่อด้านวินาศภัยที่อายุกรมธรรมเ์ป็นแบบปีต่อปี และการเรียกร้องค่าสินไหมจะมีความถี่มากกว่า 
ดังนั้นจึงเน้นการลงทุนระยะส้ัน 

 ผุ้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่ามีนโยบายจะจ่ายในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ของก าไร กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ น่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 
2016 ได้ ภายหลังจากที่ได้ล้างขาดทุนสะสมหมดไป ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อ
เทียบกับก าไร (Payout Ratio) ที่สูงมากถึง 80 – 90% จึงได้มีการหารือในคณะผู้บริหารว่าน่าจะเก็บก าไร
ส่วนหนึ่งส ารองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
น่าจะอยู่ที่ประมาณ 65 – 70 % ของก าไร  

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงก าไรของปี 2559 ว่าจะเป็นเท่าใด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า
เท่าที่ผ่านมาในช่วง 3 เดือนแรก ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนและเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ คือ ณ 
ส้ินปี 2016 Combined Ratio ที่ 95% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 3% กว่า Expenses Ratio ที่ 4.5 
– 5%  

 ขอทราบเป้าหมายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) ว่าก าหนดไว้ที่กี่ 
เปอร์เซ็นต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยึดเป้าหมาย 
ROE ที่ 15% มาโดยตลอด แต่ในสถานะการณ์ปัจจุบัน การก าหนด ROE ไว้ที่ 15% คงเป็นเรื่องยาก จึง
มองเป้าหมายไว้ที่ 10 – 12% 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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